

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/วช(๕๓๖)



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดส่งคู่มือและปฏิทินแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา และขั้นตอนการประเมินในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันเป็นขั้นตอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน มิฉะนั้นผลการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสดงสัญลักษณ์ “\*” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗

ผู้ประสานงาน นายชำนาญ มีข้า โทร ๐๘ ๑๙๑๐ ๖๕๑๑

อปท.ยังไม่กรอกข้อมูล OIT ณ วันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะ OIT
1	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบลทรายขาว	ยังไม่กรอกข้อมูล
2	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ยังไม่กรอกข้อมูล
3	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	เทศบาลตำบลลาดหญ้า	ยังไม่กรอกข้อมูล
4	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า	ยังไม่กรอกข้อมูล
5	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง	ยังไม่กรอกข้อมูล
6	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	ยังไม่กรอกข้อมูล
7	กาญจนบุรี	ไทรโยค	เทศบาลตำบลวังโพธิ์	ยังไม่กรอกข้อมูล
8	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	ยังไม่กรอกข้อมูล
9	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลหลมวัง	ยังไม่กรอกข้อมูล
10	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน	ยังไม่กรอกข้อมูล
11	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระbung	ยังไม่กรอกข้อมูล
12	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม	ยังไม่กรอกข้อมูล
13	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	ยังไม่กรอกข้อมูล
14	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง	ยังไม่กรอกข้อมูล
15	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืมหาม	ยังไม่กรอกข้อมูล
16	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลพระแท่น	ยังไม่กรอกข้อมูล
17	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	ยังไม่กรอกข้อมูล
18	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	ยังไม่กรอกข้อมูล
19	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลวังขนาย	ยังไม่กรอกข้อมูล
20	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ	ยังไม่กรอกข้อมูล
21	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาส์	ยังไม่กรอกข้อมูล
22	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลหนองตากยา	ยังไม่กรอกข้อมูล
23	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา	ยังไม่กรอกข้อมูล
24	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลท่าขนุน	ยังไม่กรอกข้อมูล
25	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล	ยังไม่กรอกข้อมูล
26	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน	ยังไม่กรอกข้อมูล
27	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	ยังไม่กรอกข้อมูล
28	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ยังไม่กรอกข้อมูล
29	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	ยังไม่กรอกข้อมูล
30	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
31	กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
32	กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	ยังไม่กรอกข้อมูล
33	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลหลุบ	ยังไม่กรอกข้อมูล
34	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลไผ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
35	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลหนองสอ	ยังไม่กรอกข้อมูล
36	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	ยังไม่กรอกข้อมูล
37	กาฬสินธุ์	นามน	องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม	ยังไม่กรอกข้อมูล
38	กาฬสินธุ์	นามน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่กรอกข้อมูล
39	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลกมลาไสย	ยังไม่กรอกข้อมูล
40	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา	ยังไม่กรอกข้อมูล
41	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลหนองแปน	ยังไม่กรอกข้อมูล
42	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว	ยังไม่กรอกข้อมูล
43	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน	ยังไม่กรอกข้อมูล
44	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฆงาม	ยังไม่กรอกข้อมูล
45	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา	ยังไม่กรอกข้อมูล
46	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง	ยังไม่กรอกข้อมูล
47	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลยางตลาด	ยังไม่กรอกข้อมูล
48	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยวัง	ยังไม่กรอกข้อมูล
49	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลบัวบาน	ยังไม่กรอกข้อมูล
50	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลเวือ	ยังไม่กรอกข้อมูล
51	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีเฒ่า	ยังไม่กรอกข้อมูล
52	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดอกแป้น	ยังไม่กรอกข้อมูล

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะ OIT
53	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	เทศบาลตำบลทาลาดตงยาง	ยังไม่กรอกข้อมูล
54	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
55	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลมิ่งนาเรียง	ยังไม่กรอกข้อมูล
56	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว	ยังไม่กรอกข้อมูล
57	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง	ยังไม่กรอกข้อมูล
58	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	เทศบาลตำบลภูสิงห์	ยังไม่กรอกข้อมูล
59	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	เทศบาลตำบลนามะเขือ	ยังไม่กรอกข้อมูล
60	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง	ยังไม่กรอกข้อมูล
61	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	เทศบาลตำบลโนนบุรี	ยังไม่กรอกข้อมูล
62	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง	ยังไม่กรอกข้อมูล
63	กาฬสินธุ์	คำม่วง	เทศบาลตำบลคำม่วง	ยังไม่กรอกข้อมูล
64	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง	ยังไม่กรอกข้อมูล
65	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพน	ยังไม่กรอกข้อมูล
66	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่	ยังไม่กรอกข้อมูล
67	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	ยังไม่กรอกข้อมูล
68	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	องค์การบริหารส่วนตำบลยางอุ้ม	ยังไม่กรอกข้อมูล
69	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	เทศบาลตำบลนาตาล	ยังไม่กรอกข้อมูล
70	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	เทศบาลตำบลคำกาว	ยังไม่กรอกข้อมูล
71	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	เทศบาลตำบลหนองใหญ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
72	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ	ยังไม่กรอกข้อมูล
73	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	เทศบาลตำบลผาเสวย	ยังไม่กรอกข้อมูล
74	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	เทศบาลตำบลสำห้วยหลัว	ยังไม่กรอกข้อมูล
75	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	เทศบาลตำบลหนองอีบุตร	ยังไม่กรอกข้อมูล
76	กาฬสินธุ์	สามชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้าง	ยังไม่กรอกข้อมูล
77	กาฬสินธุ์	นาคู	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	ยังไม่กรอกข้อมูล
78	กาฬสินธุ์	นาคู	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาม	ยังไม่กรอกข้อมูล
79	กาฬสินธุ์	นาคู	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	ยังไม่กรอกข้อมูล
80	กาฬสินธุ์	ดอนจาน	เทศบาลตำบลดอนจาน	ยังไม่กรอกข้อมูล
81	กาฬสินธุ์	ดอนจาน	เทศบาลตำบลม่วงนา	ยังไม่กรอกข้อมูล
82	กาฬสินธุ์	ฆ้องชัย	เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา	ยังไม่กรอกข้อมูล
83	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์	ยังไม่กรอกข้อมูล
84	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย	ยังไม่กรอกข้อมูล
85	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลนครชุม	ยังไม่กรอกข้อมูล
86	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลเทพนคร	ยังไม่กรอกข้อมูล
87	กาฬสินธุ์	โพนทราย	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย	ยังไม่กรอกข้อมูล
88	กาฬสินธุ์	โพนทราย	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย	ยังไม่กรอกข้อมูล
89	กาฬสินธุ์	ฆ้องชัย	เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา	ยังไม่กรอกข้อมูล
90	กาฬสินธุ์	คลองชลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	ยังไม่กรอกข้อมูล
91	กาฬสินธุ์	พรานกระต่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	ยังไม่กรอกข้อมูล
92	กาฬสินธุ์	พรานกระต่าย	เทศบาลตำบลเขาคีรีส	ยังไม่กรอกข้อมูล
93	กาฬสินธุ์	พรานกระต่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง	ยังไม่กรอกข้อมูล
94	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่	ยังไม่กรอกข้อมูล
95	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลโคกงาม	ยังไม่กรอกข้อมูล
96	ขอนแก่น	พระยืน	เทศบาลตำบลพระยืน	ยังไม่กรอกข้อมูล
97	ขอนแก่น	พระยืน	เทศบาลตำบลพระนุ	ยังไม่กรอกข้อมูล
98	ขอนแก่น	พระยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ยังไม่กรอกข้อมูล
99	ขอนแก่น	หนองเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ยังไม่กรอกข้อมูล
100	ขอนแก่น	ชุมแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	ยังไม่กรอกข้อมูล
101	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม	ยังไม่กรอกข้อมูล
102	ขอนแก่น	กระนวน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง	ยังไม่กรอกข้อมูล
103	ขอนแก่น	บ้านไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ	ยังไม่กรอกข้อมูล
104	ขอนแก่น	เปือยน้อย	เทศบาลตำบลเปือยน้อย	ยังไม่กรอกข้อมูล
105	ขอนแก่น	เปือยน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	ยังไม่กรอกข้อมูล
106	ขอนแก่น	เปือยน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	ยังไม่กรอกข้อมูล